

Về việc lấy giấy đăng ký cư trú và giấy chứng nhận (miễn) đóng thuế cư trú cần cho việc đăng ký miễn hoàn trả khoản cho vay đặc biệt từ Quỹ phúc lợi sinh hoạt

1 Các giấy tờ cần lấy tại cơ quan hành chính như Tòa thị chính khu Taito, v.v...

(1) Giấy đăng ký cư trú có liệt kê tất cả thành viên trong hộ gia đình

Là giấy đã lấy trong vòng 3 tháng kể từ ngày điền vào “Đơn đăng ký miễn hoàn trả tiền cho vay liên quan đến khoản cho vay đặc biệt từ Quỹ cho vay nhỏ khẩn cấp, v.v...”

(2) Giấy chứng nhận (miễn) đóng thuế cư trú năm tài chính 2021 hoặc năm tài chính 2022

Không chấp nhận Giấy chứng nhận nộp thuế

Đối tượng cần lấy giấy này là những người thuộc trường hợp ① và ② dưới đây

① Người vay (Người nhận phong bì màu vàng do Hội đồng phúc lợi xã hội Tokyo gửi đến)

② Chủ hộ đã được điền vào giấy đăng ký cư trú (1) đề cập ở trên

*Trường hợp ① và ② là cùng một người thì chỉ cần ①

*Vui lòng lưu ý rằng trường hợp ① và ② được miễn thuế trong những năm tài chính khác nhau thì sẽ không trở thành đối tượng miễn thuế.

- i Giấy chứng nhận (miễn) đóng thuế cư trú năm tài chính 2021 có thể lấy từ chính quyền địa phương nơi bạn đăng ký cư trú vào ngày 1 tháng 1 năm 2021.
 - ii Giấy chứng nhận (miễn) đóng thuế cư trú năm tài chính 2022 có thể có thể lấy từ chính quyền địa phương nơi bạn đăng ký cư trú vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Ngoài ra, trường hợp ở khu Taito, có thể lấy giấy từ tháng 6 năm 2022 trở đi.
- * Đối với cả i và ii tại thời điểm ngày 1 tháng 1, trường hợp bạn có đăng ký cư trú tại khu Taito và cần khai báo thuế cư trú, thì sẽ tiến hành tại Phòng Thuế vụ, tầng 3, Tòa thị chính khu Taito. Về cách khai báo, vui lòng liên hệ với Đơn vị phụ trách thuế, Phòng Thuế vụ, Bộ phận Hỗ trợ cư dân khu Taito (ĐT: 03 (5246) 1103).

Phương pháp khai báo thuế cư trú ở khu Taito



2 Cách lấy

Bạn có thể lấy Giấy đăng ký cư trú cùng với Giấy chứng nhận (miễn) đóng thuế cư trú tại các quầy giao dịch dưới đây. Về giấy tờ cần thiết khi lấy, như các loại giấy tờ tùy thân và giấy ủy quyền, v.v..., vui lòng liên hệ trực tiếp với Tòa thị chính khu Taito hoặc Văn phòng cư dân gần nhất.

(1) Giấy đăng ký cư trú

Quầy giao dịch		Gửi đường bưu điện	
Trường hợp người đăng ký hoặc người trong cùng hộ gia đình với người đăng ký	Trường hợp bên thứ ba lấy	Trường hợp người đăng ký hoặc người trong cùng hộ gia đình với người đăng ký	Trường hợp bên thứ ba lấy

Mặt sau cũng có nội dung

(2) Giấy chứng nhận (miễn) đóng thuế cư trú **Không chấp nhận Giấy chứng nhận nộp thuế**



3 Lệ phí cấp

Trường hợp cấp tại Tòa thị chính khu Taito hoặc Văn phòng cư dân, nếu nhân lý do cấp với nhân viên tòa thị chính là “miễn hoàn trả khoản cho vay đặc biệt từ Quỹ phúc lợi sinh hoạt” thì sẽ được miễn phí (Quyết định có tính phí hay miễn phí đối với lệ phí cấp sẽ tùy thuộc vào các chính quyền địa phương, nên có trường hợp sẽ có tính phí ở ngoài khu Taito.).

Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng nếu cấp tại các cửa hàng tiện lợi sử dụng thẻ My Number thì sẽ có tính phí.

4 Địa điểm lấy

